



บทอ่านที่ 1

อสธ 4:17K-17U

พระราชินีเอสเธอร์ทรงเป็นทุกข์แทบจะสิ้นพระชนม์ จึงทรงแสวงหาความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วทรงอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่า

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าแต่พระมหากษัตริย์ของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้า โปรดทรงช่วยเหลือข้าพเจ้าเกิด ข้าพเจ้าอยู่คนเดียว ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือข้าพเจ้านอกจากพระองค์เท่านั้น ข้าพเจ้ากำลังเผชิญอันตรายเสี่ยงชีวิต

ตั้งแต่เป็นเด็ก ข้าพเจ้าเคยได้ยินจากบุคคลในครอบครัวแล้วว่าพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเลือกสรรชาวอิสราเอลจากชนชาติทั้งหลาย ทรงเลือกบรรพบุรุษของข้าพเจ้าจากบรรพบุรุษของเขา เป็นมรดกถาวรของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำตามที่ทรงสัญญาไว้กับเขาทุกประการ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าทั้งหลายเกิด โปรดทรงลำแดงพระองค์ในเวลาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความทุกข์ โปรดให้ข้าพเจ้ามีความกล้าหาญเกิด ข้าแต่กษัตริย์ของบรรดาเทพเจ้า พระองค์ทรงพระอานาภาพเหนือผู้มีอำนาจทุกคนโปรดทรงใส่ถ้อยคำลงในปากของข้าพเจ้า เมื่อต้องเผชิญกับสิงโต โปรดทรงเปลี่ยนใจของข้าพเจ้าให้เกลียดชังศัตรูที่ต่อสู้กับข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อข้าพเจ้ากับพวกเขาจะพินาศ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นอันตรายด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ โปรดทรงช่วยเหลือข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าอยู่คนเดียว ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือนอกจากพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงรอบรู้ทุกอย่าง”

พระวรสาร

มธ 7:7-12

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า

“จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน เพราะคนที่ขอย่อมได้รับ คนที่แสวงหาย่อมพบ คนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ ท่านใดที่ลูกขออาหาร จะให้ก้อนหินหรือ ถ้าลูกขอปลา จะให้งูหรือ แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดี ๆ แก่ลูก แล้วพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานของดี ๆ แก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ ท่านอยากให้เราทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด นี่คือธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศก”



ข้อคิด

เราเกิดขึ้นเองมิได้ เราไม่สามารถสร้างตัวตนของตน เราต้องพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอกตลอดเวลาทุกวินาที เราต้องการอากาศหายใจ เราต้องการน้ำและอาหารที่มาจากพระผู้สร้าง เมื่อเป็นดังนั้น สิ่งสร้างต้องสุภาพถ่อมตน จงมีมารยาทที่จะวอนขอสิ่งที่ต้องการ จงรู้จักสวดภาวนากับพระเจ้า และเมื่อพระองค์ประทานความช่วยเหลือแล้วเราจงขอบพระคุณ เป็นต้นพระคุณ 7 ประการของพระเจ้า... พระองค์ตรัสกับซาโลมอนว่า เหตุที่เจ้าไม่ได้ขอเรื่องทางโลก แต่ขอพระพรสำหรับสติปัญญาและความเข้าใจ เพื่อจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างความดีกับความชั่ว จะได้สามารถปกครองประชาชนอย่างยุติธรรม.....พระเจ้าจึงโปรดประทานพระพรมากมายให้ซาโลมอนมากกว่ากษัตริย์องค์ใดในโลก

พฤษภาคม
21
กุมภาพันธ์

น.เปโตร ดามิอานี
พระสังฆราช
นักปราชญ์
สศต 138:1-2ก.2ก.3,
7ก-8
ท้าวตรัสปด้าที่ 1